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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 
๕๖๖๖ โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

�3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

2 แบงกใหญใจดีมอบ 10ล. ให มศว"วิรุณ" ลั่น 3 ปกองทุนวิจัยมีเงิน 100 ล. 

 

  ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปดเผยวา 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเร่ืองการพัฒนาบุคลากรมศวน้ันทีมผูบริหารไดวางแผน
เพื่อใหมศว กาวหนาและสามารถพัฒนาใหทันโลกในยุคปจจุบัน จึงไดกําหนดแผน
ยุทธศาสตรข้ึนมา  

โดยกําหนดการตั้งกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขึ้น เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก 

 "ผมต้ังเปาไววาจะระดมทุนภายใน 3 ปใหมีเงินหมุนเวียนในกองทุน 100 ลานบาท ซ่ึงจะไดมาจาก
หนวยงานที่เห็นความสําคัญของการศึกษา แลวทางมศวจะใชเงินรายไดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
ลานอโศกมนตรี นํามาสะสมเปนเงินกองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ตอนนี้บมจ.ธ.กรุงไทย ได
มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาใหมศวเพ่ือจัดต้ังกองทุนในระดับเร่ิมแรกเปนเงิน 10 ลานบาท
ตอจากน้ัน ธ.กรุงเทพ ก็จะมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหมหาวิทยาลัย 10 ลานบาทเชนกัน" 
ศ.ดร.วิรุณกลาว 

 ศ.ดร.วิรุณกลาวตอวา ถึงตอนนี้จะเห็นวามีหนวยงานที่เขามาสนับสนุนดานการศึกษามากข้ึน เรา
ปฏิเสธไมไดเลยวาการจะพัฒนาและสนับสนุนดานการศึกษาน้ันจําเปนตองมีงบประมาณ เพราะตอง
ใชงบประมาณในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะการสงบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือหลังปริญญาเอก 

 “กองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรจึงเปนกองทุนท่ีจะชวยพัฒนาบุคลากรไดอยางแทจริง ถามศว
ไมจัดสรรการบริหารจัดการในรูปแบบลักษณะน้ี เราก็ไมสามารถจะพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรมศว
ได และใชช่ือทุนในกองทุนน้ีวา ทุน 60 ปมศว ในอนาคตอาจารยมศวทุกคนตองมีวุฒิทางการศึกษา

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก  ฉบับประจําวันที่  ๖    เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หนา   ๑๐ 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ระดับปริญญาเอกและตองทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอยางตอเน่ือง ผมต้ังเปาหมายเอาไววา
ในอีก 3 ปขางหนา มศวจะจัดต้ังกองทุนวิจัย ท้ังน้ีจะตองมีเงินในการจัดต้ัง 100 ลานบาท” ศ.ดร.วิรุณ 
กลาวในที่สุด 
 


